



THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA ĐHQGHN VÀ CÁC ĐỐI TÁC GIÁO DỤC NGA TRONG CÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ MỚI VÀ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT

NGÀY 29/6/2024, GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN ĐÃ CÓ BUỔI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC LIÊN BANG NGA DO THỨ TRƯỞNG KONSTANTIN MOGILEVSKY LÀM TRƯỞNG ĐOÀN.

Chào mừng Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky và đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Liên bang Nga đến Việt Nam và làm việc với ĐHQGHN, Giám đốc Lê Quân gửi lời cảm ơn Chính phủ Liên bang Nga đã dành sự quan tâm và có những hỗ trợ quý báu đối với ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam nói chung, với việc phát triển quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và các đối tác giáo dục Nga nói riêng.

Giám đốc Lê Quân chia sẻ, ĐHQGHN là nơi đào tạo các nhà giáo, nhà ngôn ngữ tiếng Nga ưu tú cũng như đã xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhiều trường đại học của Liên bang Nga. Nhiều chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung đã được triển khai thành công. Đồng thời, ĐHQGHN cũng là cầu nối, đầu mối tổ chức các sự kiện giao lưu lịch sử, văn hóa giữa hai quốc gia. Đặc biệt, ngày 20/6/2024, nhân chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của Tổng thống Nga tại Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, ĐHQGHN đã trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác với ĐH Tổng hợp Liên bang Viễn Đông và Đại học Nghiên cứu Quốc gia - Trường

Kinh tế Cao cấp, Liên bang Nga. Sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước thể hiện sự quan tâm sâu sắc và ủng hộ của hai Chính phủ, sẽ giúp nâng tầm quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN với các đối tác Nga, góp phần vào sự phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Giám đốc Lê Quân đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN và các đối tác Nga và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. ĐHQGHN cũng lên kế hoạch cụ thể trong việc phát triển các hoạt động hợp tác đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo và khoa học của Liên bang Nga trong thời gian tới. Do đó, Giám đốc Lê Quân đề nghị Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Nga sẽ hỗ trợ các hoạt động trao đổi, giao lưu, thực tập, đào tạo cho cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, sinh viên ĐHQGHN thuộc lĩnh vực văn hóa, ngoại ngữ, công nghệ và kỹ thuật... Đồng thời, Giám đốc Lê Quân cũng mong rằng Chính phủ Nga sẽ cấp những chỉ tiêu học bổng cho ĐHQGHN đi đào tạo theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.

Thay mặt đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Liên

bang Nga, Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo ĐHQGHN. Ông bày tỏ nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của Giám đốc Lê Quân và mong rằng ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục, khoa học của Nga sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giáo dục bằng những thoả thuận hợp tác, học bổng, các chương trình trao đổi cán bộ, chuyên gia...

Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky nhấn mạnh, hai bên cần thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tăng số lượng liên kết hợp tác chương trình đào tạo để tăng cường số sinh viên ĐHQGHN sang Nga học tập, nghiên cứu và ngược lại. Ông đánh giá cao những hoạt động của Chi hội Hữu nghị Việt - Nga của ĐHQGHN và mong rằng ĐHQGHN sẽ có nhiều chương trình hiệu quả hơn nữa, góp phần đưa hợp tác trong đào tạo, khoa học công nghệ và giao lưu văn hóa giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về việc hợp tác hỗ trợ các nhà khoa học trẻ của ĐHQGHN; phối kết hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; phát triển các hiệp hội hữu nghị Việt - Nga; phát triển hợp tác các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn...